

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. การประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการทุนทางวัฒนธรรม และสืบสานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

1) ชื่อแผนงาน แผนงานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		การบรรลุเป้าหมาย	
	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม	2 โครงการ	<p>จำนวน 5 โครงการ</p> <p>1.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพะกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้านภาษาไทย</p> <p>1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านภาษาและการท่องเที่ยว</p> <p>1.3 โครงการต๋อยสุเทพศึกษาในมิติต๋อยสุเทพวิถี</p> <p>1.4 โครงการการขับเคลื่อนอารยธรรมลุ่มน้ำลี้ด้วยวิถีอารยเกษตรภายใต้เครือข่าย "บวร" ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน</p> <p>1.5 โครงการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม</p> <p><u>กิจกรรมที่ 1</u> ขับเคลื่อนนักศึกษาวิศวกรรมสังคมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สืบสานงานศิลป์เพื่อความมั่นคงของชุมชน</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2</u> ธนาคารขยะ รักษ์โลก</p> <p>รักสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา</p> <p><u>กิจกรรมที่ 3</u> ลงแรงเอามื้อเกี่ยวข้าว สืบสานเรื่องราววัฒนธรรมชาวนาไทย</p> <p><u>กิจกรรมที่ 4</u> ค่ายพัฒนาแกนนำยุวชนต้นแบบคุณธรรม</p>	✓	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		การบรรลุเป้าหมาย	
	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม	ร้อยละ 80 ของจำนวนหลักสูตรในสังกัด	จำนวน 18 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 94.74 2.1 โครงการภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 4 <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรภาษาจีน - หลักสูตรวัฒนธรรม - หลักสูตรการพัฒนาชุมชน - หลักสูตรศิลปะการแสดง 2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรภูมิศาสตร์ - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 2.3 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายภาพ และการวาดภาพ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ - หลักสูตรภาษาอังกฤษ - หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ - หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา - หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 2.4 โครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชน : อัตลักษณ์ ความเป็นไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรศิลปะการแสดง - หลักสูตรภาษาอังกฤษ - หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 	✓	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		การบรรลุเป้าหมาย	
	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา - หลักสูตรวัฒนธรรม - หลักสูตรดนตรีไทย - หลักสูตรดนตรีสากล - หลักสูตรภาษาไทย <p>2.5 โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรภาษาเกาหลี - หลักสูตรการท่องเที่ยว - หลักสูตรนิติศาสตร์ 		
3. จำนวนชุมชน ท้องถิ่น และสังคมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	1 ชุมชน	<p>จำนวน 1 ชุมชน คือ ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>ประเด็นการพัฒนา</u></p> <p>เกิดการพัฒนาระบบการคิดการนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มองว่าสามารถนำมาปรับประยุกต์เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนได้ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มท่องเที่ยว “แอกทูนู” ให้สามารถจัดการภูมิปัญญาต่าง ๆ ให้กลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนได้ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของสื่อคลิปวิดีโอและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน</p>	✓	

2 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม					
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้านภาษาไทย	กลุ่มแรงงานข้ามชาติสามารถใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้	ร้อยละ 80	กลุ่มแรงงานข้ามชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	การปฏิบัติต้องล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น รูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงการ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านภาษาและการท่องเที่ยว	ทหารใหม่ ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80	กิจกรรม DAY CAMP อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเด็กยุค Global Citizen และภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น/ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	สถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถไปจัดอบรมและดำเนินกิจกรรมยังสถานที่จริงได้ ทำให้ต้องเลื่อนวัน เวลาที่เหมาะสม
3	โครงการดอยสุเทพศึกษาในมิติ ดอยสุเทพวิถี	หลักสูตรดอยสุเทพศึกษา	1 หลักสูตร	ได้หลักสูตรดอยสุเทพศึกษาและนำไปใช้ในชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนร่วมกับเครือข่าย 10 องค์กร	การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4	โครงการการขับเคลื่อนอารยธรรมกลุ่มน้ำลี้ด้วยวิถีอารยเกษตรภายใต้เครือข่าย "บวร" ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน	จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีความเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ	1 หลักสูตร	ได้หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาลำพูน เขต 2	การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5	<p>โครงการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนนักศึกษาวิศวกรสังคมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสืบสานงานศิลป์เพื่อความมั่นคงของชุมชน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ธนาคารขะรักษโลก รักสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ลงแรงเอามื้อเกี่ยวข้าว สืบสานเรื่องราววัฒนธรรมชาวนาไทย</p> <p>กิจกรรมที่ 4 ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนต้นแบบคุณธรรม</p>	<p>คู่มือการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น</p> <p>นักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์</p> <p>ชุมชนและนักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วม</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>1 ชุด</p> <p>1 ครั้ง</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>80 คน</p>	<p>ได้เผยแพร่คู่มือในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น</p> <p>นักศึกษาวิศวกรสังคม นักเรียน ครู และอาจารย์ได้ทำกิจกรรม โดยมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ และบำเพ็ญประโยชน์</p> <p>นักศึกษาวิศวกรสังคม และชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100</p> <p>คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันได้พัฒนาคุณธรรม</p>	<p>การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม</p>
2.2 หลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม					
6	โครงการภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 4	นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	50 คน	อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่อนวิทย์วิทยาลัย ตำบลอนกลาง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	จากสถานการณ์การ COVID-19 ที่ส่งผลทำให้กำหนดการดำเนินโครงการ ต้องเลื่อนออกไปไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน	มีการจัดทำข้อมูลผังพื้นที่โคกหนองนาโมเดลตามหลักทฤษฎีใหม่ด้วยโดรนและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	2 แห่ง	- มีฐานข้อมูลตำแหน่งโคกหนองนาโมเดลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ - มีข้อมูลผังพื้นที่โคกหนองนาโมเดลตามหลักทฤษฎีใหม่พร้อมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดรนและข้อมูลการใช้ที่ดินในผังโคกหนองนาโมเดลที่จัดทำด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	ปัญหาอันเนื่องมาจากโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนเวลาในการสำรวจ สำหรับการประสานงานได้พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
8	โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายภาพ และการวาดภาพ	โรงเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ 30 ของโรงเรียนจ.เชียงใหม่	เผยแพร่คลิปวิดีโอให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์ลง Youtube ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ปัญหาอันเนื่องมาจากโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถลงไปให้ความรู้กับโรงเรียนได้ จึงเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการเป็นการอัดคลิปวิดีโอการเรียนรู้อะไรและเผยแพร่ให้กับโรงเรียน
9	โครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชน : อัตลักษณ์ ความเป็นไทย	ความพึงพอใจพระภิกษุสามเณรและบุคลากร	3.41 ขึ้นไป	พระภิกษุสามเณรมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น สามารถนำความไปใช้ต่อยอดในการศึกษาระดับสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้	การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดบุคคลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจอีกค่อนข้างมากยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
10	โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ดำเนินการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จำนวน 45 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน	คนสนใจเข้าร่วมอบรมไม่ตรงตามช่วงวันเวลาในการดำเนินโครงการ ทำให้มีผู้เข้าอบรมในช่วงที่จัดโครงการค่อนข้างน้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2.3 ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง					
11	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	ฐานข้อมูลภูมิปัญญาวัฒนธรรมของบ้านแมกะเปียง	1 ชุดข้อมูล	ได้ชุดข้อมูลภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชนที่เก็บรวบรวมเป็นชุดข้อมูลในรูปแบบรูปเล่มรายงาน	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

****อ้างอิงจากผลการดำเนินงานโครงการ**